



## กรม. การศึกษา วุฒิสภา รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการ และ สรุปผลการเดินทางลงพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน

.....



เมื่อวันพุธที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๖ คณะกรรมการการศึกษา วุฒิสภา ได้มีการประชุม ครั้งที่ ๑๘/๒๕๖๖ โดยมี **ดร.ตวง อันทะไชย** ประธานคณะกรรมการการศึกษา เป็นประธานในการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (โปรแกรม Cisco Webex Meetings) มีการพิจารณาประเด็นสำคัญ ดังนี้

### ❖ พิจารณารายงานผลการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการการอาชีวศึกษา

ศาสตราจารย์ศักดิ์ไทย สุรกิจบวร กรรมการ ในฐานะประธานอนุกรรมการการอาชีวศึกษา ได้รายงานผลการดำเนินงานของอนุกรรมการสรุปได้ว่า คณะอนุกรรมการได้ประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ดังนี้ ๑. พิจารณาร่างรายงาน



การพิจารณาการศึกษา เรื่อง แนวทางการจัดทำร่างกฎหมายส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่ออาชีวระบบทวิภาคี เพื่อจัดทำร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี ประกอบด้วย ๑) สถานการณ์ปัจจุบันและความร่วมมือในการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี ๒) บทวิเคราะห์สภาวะปัญหาข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาระบบทวิภาคี ๓) บทวิเคราะห์สถานการณ์และความต้องการกฎหมายการศึกษาระบบทวิภาคี ๒. พิจารณาร่างรายงานการพิจารณาการศึกษา เรื่อง อาชีวศึกษา : คุณภาพมาตรฐาน และแรงจูงใจ โดยที่ประชุมได้พิจารณา ประกอบด้วย



บทที่ ๑ บทนำ บทที่ ๒ ยุทธศาสตร์ แผน นโยบาย กฎหมาย และข้อมูลที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะนโยบายของรัฐบาล (นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี) และนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (พลตำรวจเอก เพิ่มพูน ชิดชอบ) เพื่อนำไปจัดทำบทสรุปและข้อเสนอแนะต่อไป นอกจากนี้ คณะอนุกรรมการยังได้จัดทำรายงานการพิจารณาการศึกษาเพื่อให้ที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณา จำนวน ๔ เรื่อง ดังนี้ ๑) การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ๒) การพัฒนาการจัดการเรียนรู้สู่อาชีพใหม่ตามควรสนใจของผู้เรียน ๓) ยุทธศาสตร์และการขับเคลื่อนสถาบันการอาชีวศึกษาสู่การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ และ ๔) การพัฒนาองค์การนักศึกษา เพื่อเสริมสร้างทักษะด้านวิชาชีพ และทักษะชีวิตสำหรับผู้เรียนอาชีวศึกษา

## ❖ พิจารณาสรรูปผลการเดินทางลงพื้นที่ ณ จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ดร.ดวง อันทะไชย ประธานคณะกรรมการการศึกษา ในฐานะประธานคณะเดินทางลงพื้นที่ศึกษาดูงาน ณ จังหวัดแม่ฮ่องสอน และคณะ ได้รายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการสรุปได้ว่า คณะกรรมการได้ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินการ



ด้านการศึกษาในพื้นที่สูง และเยี่ยมโรงเรียนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์น้ำป่าไหลหลาก พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับ ผู้นำท้องถิ่น ผู้บริหารโรงเรียน บ้านห้วยผา สพป. แม่ฮ่องสอน เขต ๑ ที่ได้รับผลกระทบจากภัยน้ำป่าไหลหลาก เมื่อวันที่ ๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๒๓.๓๐ น. โดยจากเหตุการณ์น้ำป่าไหลหลากดังกล่าวได้ส่งผลให้รั้วโรงเรียน หอประชุม อาคารเรียน ห้องเรียน โรงอาหารนักเรียน สนามเด็กเล่น สนามกีฬาโรงเรียน ได้รับความเสียหายเป็นอย่างมาก ซึ่งเบื้องต้นทางโรงเรียนได้ประสานแจ้งหน่วยงานต้นสังกัดให้รับทราบ และขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานราชการในพื้นที่ และขอความช่วยเหลือ



มายังคณะกรรมการ ซึ่งคณะกรรมการพิจารณาเห็นว่า เพื่อเป็นการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนจึงได้บริจาคเงินให้กับโรงเรียน พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ให้กับ สมาชิกวุฒิสภา กรรมการ ที่ปรึกษาคณะกรรมการ และบุคคลที่มีความประสงค์จะร่วมบริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือโรงเรียนสามารถร่วมบริจาคได้โดยผ่านบัญชีธนาคารที่ปรากฏในเฟสของโรงเรียนบ้านห้วยผา นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการยังได้มีมติให้ส่งเรื่องดังกล่าวไปยังสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อพิจารณาให้การช่วยเหลือโรงเรียนโดยเร่งด่วนต่อไป



ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการการศึกษา วุฒิสภา

โทร ๐ ๒๕๓๑ ๙๒๑๗-๘

Website : <https://bit.ly/2IU4U6t>

E-Mail : [edu.senath@gmail.com](mailto:edu.senath@gmail.com)